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1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดยโสธร 

4. กลุ่มเป้าหมาย    

   หนว่ยงานภาครฐั  ประชาชนทัว่ไป                   

   เยาวชน  อื่น ๆ ได้แก่ เกษตร 

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  การด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดยโสธรในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการจะด าเนินการให้ลุล่วง  
ไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐ
ภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 เหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 ๕.๒  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ด้านความมั่นคง ในประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  
มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน  
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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  2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนัก
แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจ
และวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้ าน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตร
อินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอนัเปน็ทีย่อมรบัของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชน
ท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้
เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่าย
พันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มี
เอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
  4) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพัฒนา
ความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร  
มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพ่ือลดการบุกรุกและท าลายพ้ืนที่ป่า รวมทั้งมี
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพ
เกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 
 
6. ข้อมูลทั่วไป 
  จังหวัดยโสธร 
  มีพ้ืนที่ 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและอุบลราชธานี 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะภูมิประเทศลาดเอียงจากทิศ
ตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภาพเป็น
ป่าและมีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบาย ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้ 
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เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริมน้ า มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  ได้แก่ แม่น้ าชี และขนาดกลาง ได้แก่ ล าน้ ายัง ล าทวน 
ไหลผ่าน มีหนอง บึง ล าห้วย และแหล่งน้ าขนาดเล็กอยู่ทั่วไป ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม 
  แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 78 ต าบล 885 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
  1. อ าเภอเมืองยโสธร 2. อ าเภอเลิงนกทา 3. อ าเภอไทยเจริญ 
  4. อ าเภอกุดชุม  5. อ าเภอทรายมูล 6. อ าเภอป่าติ้ว  
  7. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 8. อ าเภอมหาชนะชัย 9. อ าเภอค้อวัง 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองยโสธร 53,665 53,629 107,294 38,967 
อ าเภอทรายมลู 12,296 12,269 24,565 8,015 
อ าเภอกดุชุม 30,908 30,479 61,387 19,962 
อ าเภอค าเขื่อนแกว้ 30,998 30,893 61,891 19,296 
อ าเภอป่าติ้ว 15,983 16,022 32,005 10,158 
อ าเภอมหาชนะชัย 25,724 25,709 51,433 14,578 
อ าเภอค้อวัง 10,288 10,432 20,720 5,519 
อ าเภอเลิงนกทา 44,555 44,887 89,442 28,897 
อ าเภอไทยเจริญ 15,193 15,284 30,477 10,653 

รวม 239,610 239,604 479,214 156,045 
 

  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ. ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั  :  ยโสธรเมืองเกษตรอนิทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด  
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น  
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน  
  2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว  
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวชุมชนและสังคม  
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงานของจังหวัดยโสธรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 7.2 พบปะรับฟังความคิดเห็น พร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานของส่วนราชการและประชาชนกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 
 ๗.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และการด าเนินงานของวุฒิสภาในการ  
น าประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพบปะประชาชนไปสู่การด าเนินการแก้ไข 
 7.4 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินงานภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

   การสังเกต   สอบถาม  การใช้เครื่องมือสื่อสาร  

   การสัมภาษณ ์   อื่น ๆ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขา่วผ่านสื่อต่าง ๆ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 100 คน 
   - จ านวนผู้เขา้ร่วม 162 คน 
   - แบ่งออกเปน็ 

   ประชาชนทัว่ไป  เด็ก-เยาวชน          ผู้บริหารโรงเรียน  

   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน     อื่น ๆ  
ได้แก่ เกษตรกร 
  ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอปัญหาในรูปแบบการน าเสนอ 
ด้วยวาจา เพ่ือให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนล่าง) น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   2) กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีต่อการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) อาทิ 
    2.1) นายมั่น สามสี ประธานกลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กล่าวว่า 
“ได้น าเสนอปัญหาเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ท าให้ถูกชะลอการสั่งซื้อ ต้องการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ส่วนตัวอยากขอบคุณและรู้สึกดีใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมารับฟังปัญหาถึงในพ้ืนที่
และหวังว่าหลังจากนี้เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 
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    2.2) นายสุนัน บุญน า เกษตรกร อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า “ต าบลค้อวัง  
มีอาชีพหลักคือ การเลี้ยงโคกับการท านา ไม่มีอาชีพเสริม ซึ่งหากได้แหล่งน้ าก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงไป
ได้ ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพื้นที่มารับทราบสภาพของพี่น้องชาวต าบลค้อวังในครั้งนี้ ขอบคุณครับ” 
    2.3) นางสาวสุภัค บุญธง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านเปาะ อ าเภอค้อวัง จังหวัด
ยโสธร กล่าวว่า “วันนี้ได้น าเสนอปัญหาด้านฝ่ายบริหารที่โรงเรียนยังขาดบุคลากรทางการศึกษา  อยากให้
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดสรรผู้บริหารมาบริหารดูแลการศึกษา รวมไปถึงต าแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่มารับฟังและช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้” 
 3) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ 
ประกอบด้วย Facebook วุฒิสภา Facebook สวท.ยโสธร Facebook ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 
Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT UBON สวท. FM 92.5 MHz NBT11 ทีวีอีสาน วิทยุ อ.ส.ม.ท 
สวท.ยโสธร FM 90 MHz เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์วุฒิสภา และ Line 
เครือข่ายสว.พบประชาชนจังหวัดยโสธร 
  ๙.๓ เชิงเวลา 

   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

   อื่น ๆ .................................... 
   ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 

    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
 
12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖5  

 จุดที่  1  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประชุมร่วมกับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกร ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. เกษตรอินทรีย์ 
 จังหวัดยโสธรได้ท าเกษตรอินทรีย์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นน าโดยปราชญ์ชาวบ้านมาเป็น

เวลานาน ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดระยะ 3 ปี โดยได้
ระดมความคิดเห็นจากองค์กรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราชญ์เกษตรอินทรีย์ และนักวิชาการจากนิด้า 
ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “จังหวัดยโสธร
เป็นเมืองน่าอยู่ น าเกษตรอินทรีย์สู่สากล” นับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จากภาครัฐอย่างเป็น
ทางการและได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้ท าข้อบันทึกตกลงร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
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โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ก าหนดเป้าหมายการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
420,000 ไร่ ภายในปี 2570 ปัจจุบันด าเนินการได้ 430,694.96 ไร่ เกินเป้าหมาย 10,694.96 ไร่ และมี
เกษตรกรผู้ท าเกษตรอินทรีย์ 55,666 ราย มีมาตรฐานการรับรอง 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon basic Organic Standard : Yaso BOS) 2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee) 3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand (มกษ 9000) และ 4. มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล (International Standard) 

2. เกษตรแปลงใหญ่ 
 จังหวัดยโสธรได้ส่ง เสริม

ทางด้านพืชปศุสัตว์และประมง เป็นแปลงใหญ่ข้าว 
49 แปลง แปลงใหญ่พืชไร่ 15 แปลง แปลงใหญ่
ผักสมุนไพร 7 แปลง แปลงใหญ่ไม้ยืนต้น 17 แปลง 
แปลงใหญ่ปศุสัตว์ 5 แปลง และแปลงใหญ่ประมง 
2 แปลง โดยแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญคือ 
กลุ่มแปลงใหญ่โคขุนหนองแหน หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองแหน อ าเภอกุดชุม เป็นแปลงใหญ่ผลิตโคขุนตามสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน  
49 ราย พ้ืนที่ 492 ไร่ โคขุน 470 ตัว โดยกลุ่มได้บริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด 
สามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 59,300 บาท ลดเหลือ 29,650 บาท/โคขุน 1 ตัว สามารถเพ่ิมผลผลิตจาก 
500 กิโลกรัม เป็น 700 กิโลกรัม/โคขุน 1 ตัว ระยะเวลา 15 เดือน มีการผลิตโคขุนจ าหน่ายให้กับสหกรณ์โคขุน
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีการผลิตปุ๋ยหว่านคุณภาพดี มีศูนย์เรียนรู้เรื่องผลิตโคขุน อีกทั้งได้ท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับสหกรณ์โคขุนโพนยางค า และเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ แนวโน้มมีเกษตรกรผู้สนใจและเตรียมพร้อม
เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่โคขุนอีกหลายราย ซึ่งอาจขยายรวมกลุ่มแปลงใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ าเภอ 

3. โคก หนอง นา โมเดล 
 จังหวัดยโสธรได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจ านวน 9 อ าเภอ 38 ต าบล  

รวมทั้งสิ้น 512 แปลง โดยแยกเป็น 1. พ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจ านวน 10 แปลง  
2. พ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจ านวน 502 แปลง รวมงบประมาณ 82,829,980 บาท  
โดยมีผลการเบิกจ่าย 62,297,268.47 บาท ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 20,532,711.23 บาท ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณโครงการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  
มีแปลงต้นแบบคือ แปลงของนายโอวาท บุญศรี บ้านหนอง
ตาใกล ้หมู่ที่ 6 ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ขนาดพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 3 ไร่ กิจกรรมที่ด าเนินการ
ภายในแปลง ได้แก่ 1) ปลูกไม้ป่า เช่น ไม้พยูง ไม้สัก ไม้ยาง
นา และปลูกไม้ผล 2) ปลูกข้าว 3) เลี้ยงปลานิล ปลา
ตะเพียน เพ่ือให้ ใช้ เป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน  
4) เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารของ
ครัวเรือน นอกจากนี้ มีกิจกรรมด้านความสามัคคี เช่น 
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ร่วมกันปลูกไม้ป่า ไม้ผล และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ผลของการด าเนินการท าให้สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 
พ้ืนที่สามารถกักเก็บน้ าได้ เป็นแหล่งอาหาร มีเครือข่ายโคกหนองนาที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกันได้ 

4. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ข้อมูล TPMAP) 

 จังหวัดยโสธรมีครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น 32,88 ครัวเรือน จ านวน 13,339 คน จ าแนกประเภทครัวเรือน
ได้ดังนี้ 1. ประเภทพัฒนาได้ด้วยตนเอง จ านวน 2,812 ครัวเรือน 2. ประเภทพัฒนาได้โดยท าร่วมและท าให้ 
จ านวน  124 ครัวเรือน 3. ประเภทพัฒนาได้และ
สงเคราะห์ ไม่มี 4. ประเภทสงเคราะห์อย่างเดียว 
จ านวน 352 ครัวเรือน พบปัญญาด้านมิติต่าง ๆ 
ดังนี้ 1) มิติปัญหาด้านรายได้อยู่ในจ านวนมาก
ที่สุด จ านวน 1,144 ครัวเรือน 2) มิติด้านสุขภาพ 
จ านวน 1,125 ครัวเรือน 3) มิติด้านการศึกษา 
จ านวน 1,119 ครัวเรือน 4) มิติด้านความเป็นอยู่ 
จ านวน 368 ครัวเรือน 5) มิติด้านการเข้าถึง
บริการรัฐ จ านวน 15 ครัวเรือน และ 6) มิติอื่น ๆ 
จ านวน 173 คน 

5. การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม 
 มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม รวมจ านวน 195 ราย พ้ืนที่จ านวน 

110.50 ไร่ แบ่งออกเป็น 1. เลี้ยงไหมหัตถกรรมจ านวน 101 ราย พ้ืนที่ 15.50 ไร่ 2. เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม
จ านวน 20 ราย พ้ืนที่ 94 ไร่ 3. ปลูกหม่อนผลสดจ านวน 1 ราย พ้ืนที่ 1 ไร่ 4. ทอผ้าไหม จ านวน 73 ราย  
มีมากที่สุดที่อ าเภอมหาชนะชัย โดยกิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมให้แก่ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมในพื้นที่
จังหวัดยโสธร ได้แก่ 1) การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 2) กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
หัตถกรรมและการทอผ้าไหม และ 3) กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม เช่น การฝึกอบรม และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 

 นอกจากนี้ จังหวัดยโสธรยังได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนใส่ผ้าไทยอย่าง
น้อย 2 วัน เพื่อช่วยสนับสนุนและอนุรักษ์การผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 

6. โครงการวิจัยปลูกไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ขยายผลจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดยโสธร 

 จังหวัดยโสธรได้เริ่มด าเนินงานโครงการในปี 2544 ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ 430 ไร่ โดยมี
จังหวัดยโสธรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุน   
โดยโครงการตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีราษฎร 6 หมู่บ้าน 693 ครัวเรือน 
มากกว่า 3,000 คนได้รับประโยชน์ และยังสามารถสนับสนุนพ้ืนที่การเกษตรได้มากกว่า 500 ไร่ การขยายผล 
นวัตกรรมการเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงยางถือเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวน
มาก ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดยโสธร  
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เพ่ือขยายผลการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพป่าควบคู่กับการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน 
รวมถึงการทดลองทดสอบเทคนิควิธีการเพาะเชื้อเห็ดป่าในกล้าไม้วงยาง โดยเมื่อน ากล้าไม้ยางนาของโครงการมา
ปลูกประมาณ 3 ปี ก็จะมีเห็ดถอบ เห็ดระโงก เห็ดไข่ หรือเห็ดโคนเกิดขึ้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารในป่า 
ชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าของประชาชนในชุมชน ซึ่งได้ริเริ่มการขยายผลการด าเนินงานสู่พ้ืนที่
ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2559 ส าหรับป่าโนนทราย
สาธารณประโยชน์ ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของการขยายผลนอกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกล่าว
ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ เดิมมีสภาพเป็นป่ายูคาลิปตัสที่เสื่อมโทรม สภาพดินเป็น 
ดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า จากการประชาคมชาวบ้านอยากให้ฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นป่าดั้งเดิมเพ่ือเป็นแหล่งที่
พ่ึงพิงของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ขยายผลและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน 
  
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ประกอบด้วย 1) พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 2) ก ากับการบริหารราชการ
แผ่นดิน เช่น การตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป 3) ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด 4) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนิ นการผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ 
การประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ รวมถึงการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ที่มีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งความ
รับผิดชอบเป็นกลุ่มภาคจังหวัดและมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคุ้นเคยในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการ โดยจะเน้นการรับ
ฟังจากพ้ืนที่และจะเป็นสะพานเชื่อมไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 2. นายบุญมี สุระโคตร กรรมการ แสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของการส่งออก ต้นทุนการผลิต การขนส่ง 
รวมทั้งปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ เนื่องจากน้ าคือสิ่งส าคัญในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันตัวเลขคนคืนถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น คนลาออกจากโรงงานในเมืองใหญ่ คนถูก
เลิกจ้าง ดังนั้น หากมีน้ าส าหรับการประกอบอาชีพจะท าให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้ จึงขอฝากให้จังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนให้มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง และสามารถป้องกันน้ าท่วมได้ในช่วงฤดูน้ าหลาก นอกจากนี้ จะต้องมีการ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ  
ในเรื่องของการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างองค์กร ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหารายได้ และเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง 
 3. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวเสนอนแนะในเรื่องการส่งเสริม
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม โดยเห็นว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การทอผ้าไหม และการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
เป็นอย่างมาก จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันการประกอบอาชีพการทอผ้าให้กับกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ 
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รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการปลูกหม่อน การทอผ้าแบบพ้ืนบ้านให้กับเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญหาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป 
 

 
พบปะรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

และกลุ่มเกษตรกร ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
 

 จุดที่ 2 คณะฯ ลงพ้ืนทีพ่บปะกลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ (พ่อมั่น สามสี) ต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร โดยมี นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอาวุโสอ าเภอกุดชุม นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโส่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยว และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ 
 นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอาวุโสอ าเภอกุดชุม บรรยายสรุปข้อมูลต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม 
ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 21,430 ไร่ มีแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ประกอบด้วย ล าห้วย 
19 แห่ง สระน้ า 17 แห่ง หนองน้ า 5 แห่ง บ่อน้ าตื้น 10 แห่ง บ่อบาดาล 31 แห่ง ฝาย 26 แห่ง มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 4,129 คน ชาย 2,059 คน หญิง 2,077 คน ด้านการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จ านวน 5 แห่ง ศูนย์อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 11 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต าบลนาโส่ จ านวน 1 แห่ง มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง ศูนย์กู้ชีพ จ านวน 1 แห่ง  
ด้านการไฟฟ้า ปัจจุบันครัวเรือนในเขตต าบลนาโส่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งแสงสว่างระหว่างทางหมู่บ้าน
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สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้เกือบทั้งหมด  
การประปาสามารถบริการได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือนและมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 
มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ภาค
การเกษตรในส่วนของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ มีการท า
การเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 40 
เป็นการท าเกษตรทั่วไป การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ โค กระบือ และสุกร ด้านการท่องเที่ยว  
มีโฮมสเตย์บ้านสันติสุข จ านวน 1 แห่ง โรงถักเชือก 
จ านวน 1 แห่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีท าเครื่องจักสานเพ่ือใช้ในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และ 
หมอพ้ืนบ้าน สินค้าพ้ืนเมือง มีกลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติ คือ กลุ่มโคกดอกฝ้าย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ท านานาโส่ ศูนย์ไผ่ และทอเสื่อกก 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ (พ่อมั่น สามสี) 
 กลุ่มเกษตรกรท านา นาโส่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๙ ทะเบียนเลขที่ 

ยส.๓/๒๕๑๙ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ได้ด าเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการ น าสินค้าปัจจัยด้านการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) มาบริการให้กับสมาชิก แต่ประสบ
ปัญหาขาดทุน ไม่มีการด าเนินกิจกรรมต่อจนกระทั่งกลุ่มผู้น าไม่เป็นทางการที่ประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรท านา นาโส่ โสเหล่กันเพื่อระดมความคิดเห็นและรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการ
ผลิต ปี ๒๕๒๓ ผู้น ากลุ่มเห็นว่าการตั้งกองทุนร้านค้าจะช่วยให้ชาวบ้านเรียนรู้การช่วยเหลือกัน จึงได้ระดมทุน
ก่อตั้งเป็น "กองทุนร้านค้าหมู่บ้าน" เพ่ือรวมกันซื้อรวมกันสินค้า บริหารจัดการในรูปกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งต่อมาพัฒนา

เป็น  "กองทุน พัฒนาหมู่ บ้ าน"  และด า เนินกิ จ
กรรมการบริหารในรูปกลุ่มสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
๒๕๒๖ ก่อตั้ง "ชมรมหมอยาพ้ืนบ้านและผู้สนใจ
สมุนไพรอ าเภอกุดชุม" เป็นที่รวมของหมอยาพ้ืนบ้าน 
พระสงฆ์ ครู พยาบาลและนักพัฒนาเอกชนร่วมกัน
ท างานมาโดยตลอด จนกระทั่งปี ๒๕๓๓ ได้จัดตั้งเป็น 
"ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรวัดท่าลาด" ด าเนินการ
ด้านการผลิตวัตถุดิบและยาสมุนไพรพ้ืนที่ด าเนินการ 
8 ไร่ 2 งาน 

 
  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
  1. นายมั่น สามสี ประธานกลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ปัจจุบัน
ทางกลุ่มประสบปัญหาเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้ถูกชะลอการสั่งซื้อจากในและ
ต่างประเทศ จึงต้องการช่องทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
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  2. นายสุนัน บุญน า เกษตรกร ต าบลค้อวัง 
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า พ้ืนที่ของต าบลค้อวัง 
ประสบปัญหาไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
ไม่เหมือนต าบลน้ าอ้อม ต าบลกุดน้ าใส และต าบลฟ้าหยาด 
ซึ่งอยู่ติดล าน้ าชี จึงต้องการมีการขุดลอกคลองในพ้ืนที่ 
เพ่ือจะได้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและ
การท านา อีกทั้ งประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพหลักคือ  
การเลี้ยงโคและการท านาเท่านั้น ไม่มีอาชีพเสริม ซึ่งหาก
ได้แหล่งน้ าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพได้ 
  3. นายสุวิทย์ ธนากุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติหนองยอ กล่าวว่า ที่ดินท ากินของ
เกษตรกรในชุมชนบางแห่งเป็นที่ดิน สก.1 หรือ สปก. ประชาชนถือครองมานานกว่า 10 - 20 ปี แต่ลูกหลาน 
ไม่ทราบที่มาของที่ดินดังกล่าว อีกทั้งบางพื้นท่ีมีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดิน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถท ากินในพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าว 
  4. นายบุญส่ง มาตรขาว เกษตรกร ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ปัญหาของ
ต าบลนาโส่ และต าบลก าแมด มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องหลักคือ 1. ปัญหาเรื่องแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ซึ่งมี 2 แห่ง คือ  
หนองประจอง และหนองประจาง งบประมาณขุดลอก 40 ล้าน ขุดลอกเสร็จแล้วแต่ไม่มีแหล่งน าดินไปทิ้ง 
เนื่องจากเป็นดินหลวง ไม่สามารถน าไปทิ้งที่อื่น หรือที่ของประชาชนได้ จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง

กฎหมายดังกล่าว เพ่ือจัดการทรัพยากรของชาติให้
ประโยชน์สูงสุด 2. โครงสร้างการเก็บภาษี แม้จะมี
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงประสบปัญหา 
โควิด-19 แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ยังคงมี
การเก็บภาษีในราคาแพง และ 3. การแก้ปัญหา
การเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันประสบปัญหาหลายด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันตลาดการ
ค้าขายข้าวเล็กลง เกิดปัญหาข้าวค้างยุ้งฉาง เกษตรกร
ต้องหาแหล่งตลาดเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
  1. นายสุธี มากบุญ รองประธานกรรมการ คนที่สอง เสนอแนะให้ท าฝายแกนซีเมนต์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร โดยฝายดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นกับเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ได้ด าเนินการ
ส าเร็จแล้วที่จังหวัดในภาคเหนือของไทย ดังนั้น หากเกษตรกรในพ้ืนที่มีความต้องการด าเนินการสร้างฝายดังกล่าว 
สามารถส่งเอกสารไปยังคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้เข้ามาช่วยสนับสนุนได้ 
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  2. นายบุญมี สุระโคตร กรรมการ กล่าวว่า ความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะน าข้อมูลที่ได้รับไปด าเนินการแก้ไข หรือประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันประสบกับปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตร การส่งออก การตลาด และราคาต้นทุนที่สูงขึ้น 
 

 
พบปะกลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ (พ่อมั่น สามสี)  

ณ ต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
 

  วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖5  
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนทีพ่บปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวม 2 จุด ดังนี้ 

 จุดที่ 1 คณะฯ เดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 5 และ 9 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร ในประเด็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกหม่อนไหมและการทอผ้าไหม โดยมีนายสราวุธ นามสีลี นายอ าเภอค้อวัง พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ 
 นายสราวุธ นามสีลี นายอ าเภอค้อวัง กล่าวให้ข้อมูลการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่อ าเภอค้อวัง ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวและถั่วลิสง โดยในปี 2565 กลุ่มแปลงใหญ่มี
การส่งออกผลผลิตแล้ว จ านวน 78 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ี
โดดเด่น คือ ข้าวอินทรีย์ ถั่วลิสง ผ้าไหมกลุ่มทอผ้าบ้านน้ าอ้อม ผ้าลายฟ้าคราม ลายเกล็ดปลา ซึ่งหมายถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของอ าเภอค้อวัง 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้ าอ้อม 
 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้ าอ้อม ได้น าทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อ
ยอด คือ ผ้าไหม เส้นไหมที่ท าแบบโบราณ ทุกขั้นตอน และมีย้อมสีธรรมชาติ ดังนี้ มูลไหม ให้สีเขียว /เปลือกต้น
สะเดา ให้สีน้ าตาล / เปลือกต้นกระโหดให้สีเหลืองอ่อน/ครั่งให้สีชมพู และมีแนวคิดในการพัฒนาจัดท าลวดลายผ้า
ไหมประจ าชุมชนบ้านน้ าอ้อมหมู่5 เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ของอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ประชาชนส่วนใหญ่
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นในการปลูก
ข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน “ตราขวัญน้ าอ้อม” และเมื่อ
ว่างจากการท าไร่ท านากลุ่มแม่บ้านน้ าอ้อม จึงรวมกลุ่มทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม มัดหมี่   
ทอผ้าไหมอย่างประณีต โดยได้มีการสืบทอดภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ้าไหมมี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านน้ าอ้อม ที่ใช้เป็น
เครื่องแต่งกายในโอกาสงานบุญประเพณีต่าง ๆ อาทิ 
ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง สไบ ผ้าคลุมไหล่ และจ าหน่ายผ้าไหมเป็น
ของฝาก สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 

  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้ าอ้อม ได้น าแนวคิดพัฒนาต่อยอดลวดลายผ้าไหมประจ าหมู่บ้าน 
จากความโดดเด่น ความภาคภูมิใจของข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อบ้านน้ าอ้อม มาเป็นลวดลายรวงข้าวสวยงามบน
ผืนผ้าไหม ที่มีชื่อว่า “รวงไหมน้ าอ้อม” และได้ออกแบบสัญลักษณ์ที่ชื่อว่า “ไหมน้ าอ้อม” มีความหมายว่า  
ภาพหยดน้ าและรวงข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านน้ าอ้อม และภาพลายมัดหมี่ พร้อมกระสวย แสดงถึง
การทอผ้าไหม ดังสโลแกนที่ว่า “เสน่ห์งามล้ าค่า ผ้าไหมมัดหมี่น้ าอ้อม “การพัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ 
(Branding) ที่สื่อถึงความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนคุณธรรมมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ บรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น 
 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
 1. นางสาวจีระปภาภรณ์ หล้าแหล่ง ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
กล่าวว่า ประสบปัญหาด้านของก าลังผลิตผ้าไหมของกลุ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ไม่มีผู้สืบสาน
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน คือ การย้อมไหมมัดหมี่ การทอผ้าไหม 
และขาดการพัฒนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของกลุ่ม นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ถึงแม้จะมีแหล่งน้ า
เป็นจ านวนมาก แต่มีปัญหาแหล่งน้ ามีความตื้นเขิน  
ท าให้มีน้ าไม่เพียงพอต่อการปลูกหม่อนโดยเฉพาะ 
ในหน้าแล้ง ทางกลุ่มจึงมีความต้องการน าพลังงานน้ า
แสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ า และมีภูมิทัศน์ที่ ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้  จึงขอให้ทางสมาชิก
วุฒิสภาช่วยผลักดัน เพ่ือให้ทางกลุ่มทอผ้าไหมและ
เกษตรกรในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
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 2. ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนให้ความสนใจกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมลดลง เนื่องจากการเลี้ยงไหมมีอุปสรรค คือ ความเอาใจใส่  
ตากแดดเก็บหม่อนไหม ซึ่งค่อนข้างล าบาก ท าให้
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่มีความสนใจ ดังนั้น สิ่งที่จะน ามา
ช่วยในอนาคตคือ เทคโนโลยีที่จะท าให้ได้รับผลผลิต
ที่สูง และท าให้กระบวนการท างานสะดวกสบายขึ้น 
เช่น เครื่องมือในการเลี้ยงและเก็บไหมแบบครบวงจร 
เป็นต้น นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยก าลังคิดค้นวิธีการ
ทอผ้ า ไหมให้มี กลิ่ นหอม เ พ่ือ เ พ่ิมมู ลค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกใหม่
ให้กับชุมชน 
 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ประกอบด้วย 1) พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 2) ก ากับการบริหารราชการ
แผ่นดิน เช่น การตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป 3) ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด 4) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ รวมถึงการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่มีพลเอก 
สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบเป็นกลุ่มภาคจังหวัด
และมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคุ้นเคยในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการ โดยจะเน้นการรับฟังจากพ้ืนที่และจะเป็นสะพาน
เชื่อมไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 2. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่ม
ทอผ้า ต าบลค้อวัง และการสานต่อการปลูกหม่อนให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้  พร้อมทั้งได้กล่าวเน้นย้ าถึง
ความส าคัญของการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริมอาชีพการปลกู
หม่อนเลี้ยงไหมและสืบสานการอนุรักษ์การทอผ้าและลายไหมที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลัง พร้อมทั้งได้กล่าว
สนับสนุนแนวคิดของทางวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเลี้ยงไหม และการ
พัฒนาผ้าไหมให้มีกลิ่นหอม เพราะหากสามารถด าเนินการได้จะท าให้เยาวชนหันมาสนใจการเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้น 
และหันมาสนใจการสืบสานการทอผ้าไหม รวมทั้งสามารถดึงดูดลูกค้าจากต่างประเทศและกลุ่มคนใหม่ ๆ ได้ 
 3. นางประภาศรี สุฉันทบุตร กรรมการ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่ม และได้น าแนะให้
ทางกลุ่มด าเนินงานขั้นตอนการผลิตหม่อนไหมให้มีคุณภาพ เพราะถือเป็นจุดเด่นที่จะสามารถท าให้ผ้าไหมของ
ชุมชนขายได้ราคาสูง และจะเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจการทอผ้าไหม และมาสืบทอดการทอผ้าไหมมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากขายได้ราคาสูง นอกจากนี้ จะต้องมีการพัฒนาลายผ้าไหมให้มีความสวยงาม และแปลกใหม่เพื่อดึง
ดูกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่ทางกลุ่มต้องการรับการสนับสนุนนั้น สามารถ
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งพร้อมที่จะให้ความรู้และให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของเกษตรกรและชุมชนต่าง ๆ 
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 4. นายบุญมี สุระโคตร กรรมการ ได้เสนอแนะให้น าเยาวชนเข้ามาช่วยออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าไหม เช่น ของตกแต่งบนโต๊ะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันวาเลนไทน์  
วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น เพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดและเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน 
สร้างโอกาสและรายได้ รวมทั้งส่งผลต่อจุดเด่นในเรื่องพลังงานสะอาดที่จะเชื่อมไม่ให้มีของเหลือจากการผลิต 
 

 
พบปะรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ าอ้อม 

ณ หมู่ที่ 5 และ 9 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
 

 จุดที่ 2 คณะฯ ลงพ้ืนที่แปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง 
จังหวัดยโสธร เพ่ือติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยปลูกไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา โดยมี นายมงคล 
ผลไม้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค้อวัง พร้อมด้วย อาสาสมัครพิทักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดยโสธร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู นักเรียนในพ้ืนที่  
ให้การต้อนรับ 
  นายวิรินทร์ ทวีกันย์ อาสาสมัครพิทักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวบรรยายสรุปให้คณะฯ ทราบ 
การขับเคลื่อนของภาคประชาชนพ้ืนที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผลต่อความส าเร็จของโครงการฯ เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ ยังเป็นที่สนใจของภาคประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่อื่น ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มต้นจากใน
อดีตมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และมักจะถูกถามว่า ปลูกป่าแล้วได้อะไร แต่เมื่อโครงการฯ  
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ได้ด าเนินการขึ้นมาเรื่อย ๆ จนประสบความส าเร็จ ท าให้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
ด้วยเหตุผลที่ว่า ชาวบ้านไม่ได้อยากปลูกต้นไม้ แต่อยากได้เห็ดที่ขึ้นบริเวณรอบต้นไม้ ซึ่งถือว่าเป็นผลดีเพราะ

สามารถรักษาต้นไม้และปลูกป่าได้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไป
กับชาวบ้านมีรายได้เสริมในการเลี้ยงครอบครัว แต่สิ่งที่
ก าลังประสบปัญหาในตอนนี้คือเมื่อโครงการดังกล่าว
ประสบความส าเร็จและเป็นที่รู้จัก ท าให้ปัจจุบันนี้
ประชาชนมีความต้องการเป็นที่ต้องการน าต้นไม้ไป
ปลูกมากขึ้น ส่งผลให้ต้นกล้าไม่ เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยประชาชนที่สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์
ของโครงการฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลการรับจองต้นไม้
ดังกล่าว 

 
  ข้อมูลทั่วไปของโครงการวิจัยปลูกไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ขยายผลจากโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอึ่ง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดยโสธร 
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค าน้ าสร้าง  
ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการถูกน้ าท่วม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้
พระราชทานพระราชด าริให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้องของราษฎรในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
หมู่ บ้ านยากจน  ในวั น เดี ยวกั นนี้  พระบาทสม เด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
สภาพหนองอึ่งในพ้ืนที่บ้านท่าเยี่ยม ต าบลค้อเหนือ และได้
พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง
พ้ืนที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร ดังนี้  
  1. ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่ง เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรและแหล่ง เพาะพันธุ์ปลา  
  2. พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่งปลูกแฝกและต้นไม้เพ่ือป้องกันการ  
ชะล้างหน้าดิน 
  3. ฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยรวมให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน 
  ด้านการพัฒนาพ้ืนที่และบริหารโครงการ ด าเนินการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ให้แก่คณะท างานโครงการ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอ านวยความสะดวกให้กับ  
ผู้เดินทางมาศึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีรายการถ่ายท าสารคดี จ านวน 4 คณะ 
และจัดฝึกอบรมให้แก่คณะศึกษาดูงาน จ านวน 7 รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 513 คน 



   17 
 
  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
ด าเนินการขยายผลเกี่ยวกับการเพาะเห็ดป่าในไม้วงศ์ยาง 
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและสร้างรายได้เสริม โดย
การส่งเสริมให้ราษฎรเพาะพันธุ์กล้าไม้วงศ์ยาง ปลูกเชื้อ
เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อจ าหน่ายและปลูกขยายในป่าชุมชนใน
รูปแบบ “ธนาคารกล้าไม้ชุมชน” พร้อมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบวนเกษตรในพ้ืนที่ราษฎร ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูและพัฒนาธนาคารอาหาร
ชุมชน พ้ืนที่ 100 ไร่ นอกจากนี้ ยังเพาะพันธุ์กล้าไม้วงศ์
ยางปลูกเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาเพ่ือปลูก เพ่ิมเติมในพ้ืนที่
โครงการและแจกจ่ายทั่วไป จ านวน 40,000 กล้า 
  ด้านเครือข่ายการอนุรักษ์ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ 
จ านวน 2 หมู่บ้าน จากในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค าน้ าสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 
โดยจัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จ านวน 80 คน และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนตาม
แนวพระราชด าริครูป่าไม้ในโรงเรียน จ านวน 6 แห่ง 
  ด้านการพัฒนาอาชีพ ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า  
การแปรรูปเห็ด และการท าปุ๋ยจากก้อนเห็ด พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการเพาะเห็ดให้แก่ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน จ านวน 6 แห่งด้านประมง ผลิตพันธุ์ปลาปล่อยลงในหนองอึ่งเพ่ือเพ่ิม
ทรัพยากรด้านประมง จ านวน 100,000 ตัว และส่งเสริมการ เลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน จ านวน 10 ตัว  
ด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ มีแผนด าเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะการย้อมสีเส้นไหมให้แก่สมาชิกโครงการ จ านวน 
1 รุ่น 50 คน 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  - ท าให้ราษฎรต าบลค้อเหนือ ได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมในด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับ
การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน พ้ืนที่ป่าชุมชนดง
มัน จ านวน 3,006 ไร่ และหนองอึ่งสาธารณประโยชน์ 
ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่ส าคัญของราษฎร
ต าบลค้อเหนือได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม มีการขยายผลและสร้าง
เครือข่ายด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นภายใน พ้ืนที่
โครงการ 
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
 1. นายวิรินทร์ ทวีกันย์ อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอแนะให้สมาชิก
วุฒิสภาประสานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวนล้อม หรือกรมป่าไม้ จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาขยายพันธุ์ และเพ่ิมจ านวนต้นกล้า
ยางนาที่จะน ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ 
เนื่องจากจ านวนต้นกล้าปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ โครงการฯ จะน ามา
สอนวิธีการเพาะเชื้อให้กับประชาชนด้วย 
  2. นายสุนัน บุญน า ผู้ใหญ่บ้านเปาะ หมู่ที่ 6 กล่าวว่า ปัญหาหลักของหลายหมู่บ้านในต าบลค้อวัง 
คือ ขาดแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนในพ้ืนที่จึงต้องการคลองส่งน้ า เพื่อกระจายน้ าเข้าสู่
พ้ืนที่เกษตร นอกจากนี้ ต้องการให้มีการให้ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีรายได้เสริมหลังจาก
ฤดูเก็บเกี่ยว ท าให้ประชาชนที่กลับคืนถิ่นในปัจจุบันสามารถหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว 
 3. นางสาวสุภัค บุญธง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านเปาะ อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
กล่าวว่า ปัจจุบันประสบปัญหาโรงเรียนขาดบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน ครูที่มีอยู่ต้องท า
หลายหน้าที่ จึงต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดสรรผู้บริหาร รวมถึงต าแหน่งอื่น ๆ เช่น นักการภารโรง 
ธุรการ เป็นต้น เพ่ือให้ครูในโรงเรียนได้มีเวลาในการสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้า และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนก็จะดีขึ้นตามไปด้วย 
 4. นายมงคล ผลไม้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค้อวัง กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หนว่ยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น ถนนช ารุด ปัญหาน้ าประปาไม่
ไหล ปัญหาที่ดินท ากิน การท าไร่ไถนาในพ้ืนที่ เป็นต้น แต่เกิดปัญหาตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง ณ ขณะนี้งบประมาณได้กระจายมาให้
ท้องถิ่นเพียงแค่ 28% ในการบริหารจัดการสารธารณะต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค ถนน การส่งเสริมอาชีพ  

การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ไม่พ่ึงประสงค์  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องมีงบประมาณในการแก้ไข  
จึงอยากฝากให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการศึกษาและ
พิจารณาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่น
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรองบประมาณที่เหลือจาก
ส่วนอื่น หรือต้องรองบประมาณในปีถัดไป 
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 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
  1. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวชื่นชมการจัดระบบ และวิธีการ
จัดการกระบวนการต่าง ๆ ในการแจกจ่ายต้นยางนา และการสร้างมูลค่าให้กับต้นไม้ ท าให้ได้ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ที่เพ่ิม
มากขึ้น และประชาชนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น แต่ไม่มีงบประมาณให้นั้น 
ทางวุฒิสภาพยายามช่วยผลักดันให้ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องดังกล่าวแล้ว และวุฒิสภามี
ความเข้าใจและเห็นใจท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่รับภาระหนักในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณดูแลประชาชนใน
พ้ืนที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งจะถูกโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3,000 กว่าแห่ง แต่ได้รับงบประมาณเพียง 500 แห่ง ส่วนที่เหลือไม่ได้รับงบประมาณ เป็น
ปัญหาระดับนโยบายและเกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระทรวงสาธารณสุข โดยทาง
วุฒิสภาพยายามที่จะช่วยโดยจะน าเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา และผลักดันให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
  2. นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน กรรมการ กล่าวว่า การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก มีกฎว่าหาก
โรงเรียนไหนมีนักเรียนไม่ถึง 120 คน เมื่อ ผู้อ านวยการ (ผอ.) เกษียณราชการ จะมีการตั้ง ผอ. ใหม่ ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 14 (5) จะไม่มีการยุบสถานศึกษา แต่จะให้รวม
สถานศึกษาของรัฐเข้าด้วยกัน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ปัจจุบันการเกิดของ
เด็กลดลง เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเงินเลี้ยงดู ส่วนการเฉลี่ยครูสอนให้ครบทุกวิชาจะต้องหาวิธีแก้ ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีวิธี
แก้ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จะต้องรวบรวมข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ตรงกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ลงพื้นทีต่ิดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยปลูกไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา 
ณ แปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

 
        จัดท าโดย    นางสาวสกุัญญา ส าราญจติร 

          นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
          กลุ่มงานสื่อมวลชน 
          ส านักประชาสัมพันธ ์



 
 

ภาคผนวก 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

วันท่ี ๒๐-๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
ณ จังหวัดยโสธร 

_____________________________ 

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์ Nok Air ท่าอากาศยานดอนเมือง (ประตู ๑๔-๑๕) 
เวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน Nok Air 
    เที่ยวบินที่ DD 328  
เวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี  
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - เดินทางไปยังโรงแรมอริสตาร์ จังหวัดอุบลราชธานี / Check in 
   - ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพ้ืนที่ 
   - รับประทานอาหารเย็น  
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check out 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๑๐๓ กม.) 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา   - รับฟังบรรยายสรุปและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน 
    ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑. เกษตรอินทรีย์ 
    ๒. เกษตรแปลงใหญ่ 
    ๓. โคกหนองนาโมเดล 
    ๔. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุก ช่วงวัยตามหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูล TPMAP) 
    ๕. การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก (ฝายแกนซอยซีเมนต์) 
    ๖. การส่งเสริมการปลูกหม่อนไหมและการทอผ้าไหม 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านอาหารบ้านคุณย่า   
   - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยัง กลุ่มเกษตรกรท้านานาโส่ (พ่อมั่น สามสี) ต้าบลนาโส่ 
    อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๔๐ กม.) 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - พบปะเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ 
    ๑. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
    ๒. เกษตรแปลงใหญ่ (กลุ่มโคขุนหนองแทน)  
    ๓. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูล TPMAP) ของอ้าเภอกุดชุม 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ... 

ข้อมูลวันที ่๑๒ ก.ค. ๖๕ 
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เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 
    หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ  
    นายโอวาท บุญศรี บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๖ ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม  
    จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๑๔ กม.)  
เวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา - เดินทางถึงโครงการฯ 
   - พบปะรับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการด้าเนินงานโครงการ 
เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร (ระยะทาง ๕๔ กม.) 
เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร / Check in 
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ บ้าน สว.ประภาศรี สุฉันทบุตร  
    ถนนรัตนเขต อ้าเภอเมืองยโสธร 
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - กลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
เวลา 0๘.๑๕ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check out 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยัง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้้าอ้อม หมู่ที่ ๕ และ ๙ ต้าบลน้้าอ้อม 
    อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๗๐ กม.) 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา - พบปะรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร
    ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกหม่อนไหมและการทอผ้าไหม 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านอาหารบ้านไร่กาแฟ อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
    (ระยะทาง ๑๒ กม.)  
   - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยัง แปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ บ้านเปาะ  
    ต้าบลค้อวัง อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๗ กม.) 
เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา - ติดตามการด้าเนินงานโครงการวิจัยปลูกไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา 
    ขยายผลจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
    จังหวัดยโสธร 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง ๘๐ กม.) 
   - รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
เวลา ๑๙.๑๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air   
    เที่ยวบินที่ DD 329 
เวลา ๒๐.๒๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 

 
หมำยเหตุ : ๑. ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
  ๒. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑-๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐-๕๔๒๘๙๕๔ 
   - นางสาวสุกัญญา ส้าราญจิตร โทร. ๐๘๙-๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน ์ โทร. ๐๘๑-๖๗๔๗๕๗๘ 



 
 

รายชื่อคณะเดินทาง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ จังหวัดยโสธร 

---------------------- 
 
สมาชิกวุฒิสภา จ านวน 6 คน 
 1. นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ สมาชิกวุฒิสภา  (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
 2. นายสุธ ีมากบุญ สมาชิกวุฒิสภา 
 3. นางเพ็ญพักตร ์ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา 
 4. นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา   
 5. นางประภาศรี สฉุันทบตุร สมาชิกวุฒิสภา 
 6. นางประยูร เหลา่สายเชือ้  สมาชิกวุฒิสภา 
  
 
ข้าราชการและผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 8 คน 
 1. นางเสาวลักษณ ์บวัทอง  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสือ่มวลชน 
 2. นางสาววิภารัตน์ เพียราช นักประชาสมัพันธช์ านาญการ 
 3. นางสาวสุกญัญา ส าราญจติร นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ  
 4. นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน ์ นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
 5. ผู้ช่วยด าเนนิงาน นายสุธ ีมากบุญ สมาชิกวฒุิสภา   
 6. ผู้ช่วยด าเนนิงาน นางประยรู เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวฒุสิภา  
 7. ผู้ช่วยด าเนนิงาน นายบญุมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา   
 8. ผู้ช่วยด าเนนิงาน นางประภาศรี สฉุันทบุตร สมาชิกวุฒสิภา   
 
 
 
 

      รวมจ านวนทั้งสิ้น 14 คน 
 
 

 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดยโสธร 
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 

ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. 
 

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Line Mass Media อังคาร 
12 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565 

 

 
 

- Line Mass Media อังคาร 
12 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (สปอต) คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร  ระหว่ างวั นที่  21-22 
กรกฎาคม 2565 

 
 

 
 

 

- YouTube  
  Senate Channel 

อังคาร 
12 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : SPOT สว.พบประชาชน 
จังหวัดยโสธร วันที่ 21-22 กรกฎาคม 
2565   
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 

(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- Line เครือข่ายสว.พบ
ประชาชนจังหวัดยโสธร 

อังคาร 
12 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จั งหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565 

 

 

- Line เครือข่ายสว.พบ
ประชาชนจังหวัดยโสธร 

พุธ 
13 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (สปอต) คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565 

 

 

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
13 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จั งหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 

(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
13 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ จั งหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565 

 

 

- Facebook สวท.ยโสธร พุธ 
13 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ จั งหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565  

 

 

- Facebook สวท.ยโสธร พุธ 
13 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ จั งหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฎาคม 
2565  

 

 

 

 



 

-4- 

ก่อนการลงพ้ืนที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พฤหัสบด ี
14 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่ าว : วุฒิสภาพบประชาชน 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 

 
 

- สวท. FM 92.5 MHz เสาร ์
16 กรกฎาคม 2565 

รายการ คุยสบายบ่ายสอง  
เวลา 14.10 - 15.00 น. 

  

- Website ส านักข่าวกรม 
  ประชาสัมพันธ์ 

อาทติย ์
17 กรกฎาคม 2565 

หั วข้ อข่ าว : สมาชิ ก วุฒิ สภ าพบ
ประชาชนเตรียมลงพ้ืนที่ ที่จังหวัด
ยโสธร 21-22 กรกฎาคม นี้   

- Facebook สวท.ยโสธร อาทติย ์
17 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : พบกับ โครงการ สมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ที่ยโสธร วันที่ 
21-22 กรกฎาคม นี้   

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

จันทร ์
18 กรกฎาคม 2565 

หั วข้ อข่ าว  : สมาชิ กวุ ฒิ สภาพบ
ประชาชน ระหว่ างวั นที่  21-22 
กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดยโสธร 

 
 

- NBT11 ทีวีอีสาน พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

รายการอีสานเช้านี้  
เวลา 08.30 - 09.30 น. 
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ก่อนการลงพ้ืนที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook NBT UBON พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชนลงพื้นที่
ยโสธร   

- YouTube  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หั วข้ อข่ าว :  สมาชิ กวุฒิ สภาพบ
ประชาชน จ.ยโสธร 

  
- Facebook  
  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชนลงพ้ืนที่
ยโสธร 

  
-  Line เ ค รื อ ข่ า ยสว .พบ 
   ประชาชนจังหวัดยโสธร 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชนลงพ้ืนที่
ยโสธร  

 

-  Line เ ค รื อ ข่ า ยสว .พบ 
   ประชาชนจังหวัดยโสธร 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชนลงพ้ืนที่
ยโสธร 

  

- Facebook สวท.ยโสธร พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา ลงพ้ืนที่ติดตาม
ประเด็นด้านการเกษตร การพัฒนา
แหล่งน้้า โคก หนอง นา โมเดล การเพาะ
เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ส่งเสริมการปลูก
หม่อนไหมและการทอไหม และการ
แก้ปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูล 
TPMAP ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
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ก่อนการลงพ้ืนที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1. การน าเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ 
- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาก้าหนดลง
พ้ืนที่ อ.กุดชุม และ อ.ค้อวัง ติดตาม
การเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเลก็ 
โคก หนอง นา โมเดล การเพาะเชื้อเห็ด
ไมคอร์ไรซา การปลูกหม่อนไหมและการ
ทอไหม และการแก้ปัญหาความยากจน 
วันที่ 21-22 ก.ค. 65 นี้  

 

 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชน ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 
2565 ณ อ.กุดชุม และ อ.ค้อวัง จ.
ยโสธร 

 
 

2. การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

(สมาชกิวฒุิสภา) 

- NBT11 ทีวีอีสาน 
 

พุธ 
20 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายสุธี มากบุญ 
สมาชิกวุฒิสภา / รองประธานกรรมการ 
คนที่สอง 
ประเด็น : สว.พบประชาชนลงพ้ืนที่ยโสธร 
21-22 ก.ค. 65 
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ระหว่างการลงพื้นที ่ 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Line Mass Media พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดยโสธร  

 

- Line Mass Media พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หั วข้ อข่ าว  : ส ว . ล ง พ้ื น ที่ รั บ ฟั ง
ความเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดยโสธร  

 

- Facebook สวท.ยโสธร พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : เชิญติดตามรับชม รับฟัง 
การถ่ายทอดผ่าน เฟสบุ๊ค ในวันที่ 22 
กรกฎาคม นี้  ในกิจกรรม “สว.พบ
ประชาชน” เวลา 09.30 - 11.30 น.   

- Facebook สวท.ยโสธร พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ร่วม
ประชุมกับภาคราชการและเกษตรกร 
จังหวัดยโสธร รับฟังความคิดเห็นด้าน 
เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

-  Line เ ค รื อ ข่ า ยสว .พบ 
   ประชาชนจังหวัดยโสธร 

พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หั วข้ อข่ าว  : ส ว . ล ง พ้ื น ที่ รั บ ฟั ง
ความเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดยโสธร  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook วุฒิสภา พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  : ส ว . ล ง พ้ื นที่ รั บ ฟั ง
ความเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดยโสธร   

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว :  สมาชิกวุฒิสภา ร่วม
ประชุมกับภาคราชการและเกษตรกร 
จังหวัดยโสธร รับฟังความคิดเห็นด้าน 
เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่ าว : บรรยากาศ สมาชิก
วุฒิสภา พบประชาชน ในวันที่ 21 
ก.ค. 65 ณ กลุ่มเกษตรกรท้านานาโส่ 
บ้านโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.
ยโสธร 

 
 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน  ลง
พ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของพ่ีน้อง
ประชาชน ที่กลุ่มเกษตรกรท านานา
โส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Website สยามรัฐ พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ยกคณะ ร่วมประชุม
กับภาคราชการและเกษตรกรยโสธร 
หาแนวทางส่งเสริมให้ปชช.มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น     

- Website ส านักข่ าวกรม 
  ประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน ลง
พ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของพ่ีน้อง
ประชาชน ที่กลุ่มเกษตรกรท้านานา
โส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร   

- วิทยุกองทัพบก พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง กองทัพบก 
เวลา 21.00 น.   

- วิทยุ อ.ส.ม.ท พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง ส้านักข่าวไทย 
เวลา 22.00 น.   

- Line Mass Media ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดยโสธร 

 
 

- Line Mass Media ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา
ด้านหม่อนไหมและการปลูกไม้วงศ์
ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในพ้ืนที่
ยโสธร 

 
 

 

 



 

-10- 

ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Line เครือข่าย สว.พบ 
  ประชาชน จ.ยโสธร 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา
ด้านหม่อนไหมและการปลูกไม้วงศ์
ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในพ้ืนที่
ยโสธร 

 
 

- สวท.ยโสธร FM 90 MHz ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ถ่ายทอดเสียง  
เวลา 09.00 – 12.00 น.   

- Facebook สวท.ยโสธร ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้ อข่ าว  : โครงการ  “สมาชิก
วุฒิสภา พบประชาชน” ในพ้ืนที่ภาค
อีสาน (ตอนล่าง) ณ กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านน้ าอ้อม ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง จ.
ยโสธร 

 

 

- Facebook สวท.ยโสธร ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หั วข้ อข่ าว : สม าชิ ก วุ ฒิ สภ า จั ด
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกหม่อน
และการทอผ้าไหม พร้อมเยี่ยมชม
การด าเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ า
อ้อม ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวั ง 
จังหวัดยโสธร 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ ์
  จังหวดัยโสธร 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการ “สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน” ในพ้ืนที่ภาคอีสาน 
(ตอนล่าง) ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้้า
อ้อม ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

 
 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่
รับฟังปัญหาความคิดเห็นของพ่ีน้อง
ประชาชน กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมการทอผ้าและแปลงปลูกป่า
โนนทราย อ.ค้อวัง จ.ยโสธร   

- Facebook วุฒิสภา ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา
ด้านหม่อนไหมและการปลูกไม้วงศ์
ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในพ้ืนที่
ยโสธร 

 

 
- วิทยุกองทัพบก ศุกร ์

22 กรกฎาคม 2565 
ข่าวต้นชั่วโมง กองทัพบก  
เวลา 22.00 น. 

  

- วิทยุ อ.ส.ม.ท. ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง ส้านักข่าวไทย 
เวลา 23.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2. การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

(สมาชกิวฒุิสภา) 

- สวท.ยโสธร FM 90 MHz 
 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางประภาศรี สุฉันทบุตร 
สมาชิกวุฒิสภา / กรรมการ  
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนจังหวัดยโสธร  

 

- สวท.ยโสธร FM 90 MHz 
 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร 
สมาชิกวุฒิสภา / กรรมการ  
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนจังหวัดยโสธร  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

3. คลิปสัมภาษณ์
ประชาชน 

Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / Twitter/ 

Line/ YouTube) 

พฤหัสบด ี
21 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายมั่น สามสี 
ประธานกลุ่มเกษตรกรท านานาโส่   
อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
ประเด็น : ปัญหาเกษตรอินทรีย์ 

 

 

 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวจีระปภาภรณ์ 
หล้าแหล่ง 
ก านันบ้านน้ าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ประเด็น : ปัญหาการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมและการทอผ้า 

 

 

 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ ์: นายสุนัน บุญน า 
เกษตรกร อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 
ประเด็น : ปัญหาเรื่องแหล่งน้ า 

 

 

 

ศุกร ์
22 กรกฎาคม 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวสุภัค บุญธง 
ครูช านาญการพิเศษ รร.วัดบ้านเปาะ 
อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 
ประเด็น :  การแคลนบุคลากรทางการศึกษา 
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หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- สวท. FM 92.5 MHz เสาร ์
23 กรกฎาคม 2565 

รายการ คุยสบายบ่ายสอง  
เวลา 14.10-15.00 น.   

- Facebook สวท.ยโสธร เสาร ์
23 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา
ด้านหม่อนไหมและการปลูกไม้วงศ์
ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในพ้ืนที่
ยโสธร   

- Facebook สวท.ยโสธร เสาร ์
23 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พ บ ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง ) 
จังหวัดยโสธร 

 
 

- Facebook สวท.ยโสธร เสาร ์
23 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัด
ยโสธร 

 
 

- Facebook สวท.ยโสธร เสาร ์
23 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัด
ยโสธร 

 
 

- NBT11 ทีวีอีสาน 
 

อาทติย ์
24 กรกฎาคม 2565 

รายการอีสานเช้านี้  
เวลา 08.30 - 09.30 น.   
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Facebook NBT UBON อาทติย ์
24 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : ยโสธร สมาชิกวุฒิสภา ลง
พ้ืนที่รับฟังความคิดเห็น กลุ่มเกษตรกร
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   

- Line เ ค รื อ ข่ า ยส ว . พบ 
  ประชาชนจังหวัดยโสธร 

จันทร ์
25 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (เอกสารข่าว) สรุปการลง
พ้ืนที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2565  

 

- Line เ ค รื อ ข่ า ยส ว . พบ 
  ประชาชนจังหวัดยโสธร 

จันทร ์
25 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (เสียงประชาชน) การลง
พ้ืนที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2565  

 

- Facebook สวท.ยโสธร จันทร ์
25 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : เสียงประชาชน บางส่วน 
จากการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  21-22 
กรกฎาคม 2565 
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Facebook สวท.ยโสธร จันทร ์
25 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สรุปการลงพื้นที่โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จั งหวั ดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 
(ตอนล่าง) ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 
21-22 กรกฎาคม 2565   

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

จันทร ์
25 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สรุปการลงพ้ืนที่โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ณ จังหวัดยโสธร ระหว่าง
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 

 
 

- Facebook วุฒิสภา จันทร ์
25 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : สรุปการลงพื้นที่โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จั งหวั ดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 
(ตอนล่าง) ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 
21-22 กรกฎาคม 2565 

 

 
- Facebook วุฒิสภา จันทร ์

25 กรกฎาคม 2565 
หัวข้อข่าว : การลงพ้ืนที่โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  21-22 
กรกฎาคม 2565 
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Line Mass Media อังคาร 
26 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ระหว่าง
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 

 
 

- Line เ ค รื อ ข่ า ยส ว . พบ 
  ประชาชนจังหวัดยโสธร 

อังคาร 
26 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ระหว่าง
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 

 
 

- Youtube  
  Senate Channel 

อังคาร 
26 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565   

- Facebook วุฒิสภา อังคาร 
26 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จั งหวั ดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ระหว่าง
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 

 
 

- Facebook สวท.ยโสธร อังคาร 
26 กรกฎาคม 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ระหว่าง
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565   

 


